



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผงะป็นสต์ติดเอดส์พุ่ง ๑๐ เท่า</p> <p>รายงานข่าวเผยว่า องค์การสิทธิมนุษยชน ฮิวแมน ไรต์ วอตช์ หรือเอชอาร์ดับเบิลยู เปิดเผยรายงานการสำรวจผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเอดส์ เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ เท่า ในระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ในกลุ่มติดต่อกทางเพศสัมพันธ์จากเพศชายสู่ชาย คิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของผู้ติดเชื้อเอดส์ทางเพศสัมพันธ์ทั้งหมด โดยหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุด คือ คริสตจักร นิกายโรมันคาทอลิก ในฟิลิปปินส์ ที่ขัดขวางความพยายามของรัฐบาลในการผลักดันอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>พบวิธีการรักษาเบาหวานโดยไม่ต้องฉีดอินซูลิน</p> <p>นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งมหาวิทยาลัยบาเซล ในสวิตเซอร์แลนด์ ค้นพบความหวังใหม่ในการรักษาโรคเบาหวาน โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยฉีดอินซูลินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยการฝังเซลล์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเข้าไปใต้ผิวหนัง เพื่อปล่อยอินซูลินออกมาอัตโนมัติเมื่อร่างกายต้องการ โดยทีมงานประสบความสำเร็จในการทดสอบฝังเซลล์ดังกล่าวเข้าไปในตัวหนูทดลองที่เป็นเบาหวาน และพบว่าปริมาณน้ำตาลในเลือดของหนูอยู่ในระดับปกติ หลังฝังเซลล์ไปแล้วหลายสัปดาห์ ทั้งนี้ ทีมงานคาดว่าในอีก ๒ ปีข้างหน้า จะสามารถทดลองฝังเซลล์เข้าไปในตัวผู้ป่วย ซึ่งหากการทดลองกับมนุษย์ประสบความสำเร็จ แนวทางดังกล่าวจะเป็นวิธีใหม่ในการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งประเภท ๑ และประเภท ๒ ในเวลาต่อไป</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โรคไข้มาลาเรีย</p> <p>องค์การอนามัยโลกออกรายงานประจำปีเตือนว่า กระบวนการควบคุมไข้มาลาเรียของโลกมีความเสี่ยง ที่จะหยุดชะงัก หลังจากในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ในทวีปแอฟริกา ตัวเลขผู้ป่วยใหม่ลดลงร้อยละ ๒๑ และอัตรา การเสียชีวิตลดลงร้อยละ ๒๙ แต่เมื่อรวมทั้งโลกในปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยใหม่ ๒๑๒ ล้านคน และเสียชีวิต ๔๒๙,๐๐๐ คน จึงต้องมีการเร่งระดมทุนเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมโรค</p>	-	-
นานาชาติ	<p>แคนาดาเตรียมแก้กฎหมายกัญชา</p> <p>แอนน์ แมคเคลแลน ประธานคณะทำงานกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเรื่องกัญชา แคนาดา เปิดเผยว่า ภายใน ๖ เดือนข้างหน้า จะมีการนำเสนอกฎหมายที่เปิดให้การซื้อขายกัญชาเพื่อการพักผ่อนเป็นเรื่องถูกต้องตาม กฎหมาย โดยกำหนดอายุขั้นต่ำผู้มีสิทธิ์ซื้อกัญชาที่ ๑๘ ปี และแม้จะมีค่าคัดค้านกว่า ๓ หมื่นฉบับที่แสดงความกังวลถึงการจำกัดอายุขั้นต่ำและความสามารถในการขับชี่รถยนต์ของผู้เสพกัญชา แต่คณะทำงานระบุว่าไม่มีหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์ชี้ถึงภัยที่ปลอดภัยต่อการเสพกัญชา</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	บุหรีไฟฟ้า เจ้ากรมการแพทย์ทหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐ เผยวัยรุ่นสหรัฐมีความเสี่ยงสูงจากการรับนิโคตินในบุหรีไฟฟ้าเข้าไปจำนวนมาก ขณะที่ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่แพร่หลาย ในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีรายงานว่า สูบบุหรีไฟฟ้ามากถึงราว ๑ ใน ๖	-	-
นานาชาติ	ญี่ปุ่น พบสารตกค้างในกระเจี๊ยบเขียวจากไทย กระทรวงสาธารณสุข ญี่ปุ่นตรวจพบสาร Pyridaben ตกค้างในกระเจี๊ยบเขียวสด ส่งออกจากบริษัทแห่งหนึ่งของไทย เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดยพบสารตกค้างในปริมาณ ๐.๐๘ ppm. และ ๐.๐๓ ppm. ตามลำดับ จึงปรับระดับการสุ่มตรวจสาร Pyridaben ในกระเจี๊ยบเขียวสดแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปนำเข้า จากไทยเป็นร้อยละ ๓๐ และหากตรวจพบสารชนิดนี้ตกค้างเกินมาตรฐาน จะพิจารณากักกันกระเจี๊ยบเขียวทุกรุ่นที่ นำเข้าจากประเทศไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สำหรับกระเจี๊ยบเขียวที่ส่งออกโดยบริษัท ของไทยไปญี่ปุ่นนั้นกำหนดให้ต้องนำผลวิเคราะห์สาร Pyridaben มาแสดงก่อนการอนุญาตนำเข้าทุกครั้ง ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยกำลังเร่งหาสาเหตุ และดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการส่งออกสินค้าที่มีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานไปยังญี่ปุ่นอีก	-	-
นานาชาติ	คิวอาร์โค้ด' ติดเล็บผู้สู้งวย บริษัทหนึ่งในเมืองอูร์มุะ ใกล้กับกรุงโตเกียว พัฒนาระบบติดตามผู้ป่วยที่สู่มเสี่ยงต่อการหายออกจากบ้าน ด้วยการทำคิวอาร์โค้ดกันน้ำได้ขนาด ๑ ตารางเซนติเมตร และจะติดอยู่ที่เล็บประมาณ ๒ สัปดาห์ซึ่งภายในบันทึกข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขบัตรประชาชน โดยจะช่วยให้ตำรวจได้ข้อมูลของคนชราพร้อมกับมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดบริการดังกล่าวในเมืองอูร์มุะเริ่มใช้งานใน เดือนนี้ ยังไม่มีค่าใช้จ่ายและถือเป็นเมืองแรกในญี่ปุ่นที่มีบริการแบบนี้	-	-
นานาชาติ	ใช้ชิก้า ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค (ซีดีซี) ในสหรัฐ ออกรายงานฉบับหนึ่งระบุว่า ปีนี้จำนวนทารกแรกเกิดที่มีศีรษะเล็กผิดปกติ อันเนื่อง จากไวรัสชิก้า เพิ่มขึ้นถึง ๔ เท่าในโคลอมเบีย หลังมีการระบาดของใช้ชิก้าที่มีุงเป็นพาหะนำโรค ขณะที่ ผู้หญิงที่เพิ่งตั้งครรภ์และได้รับเชื้อไวรัสชิก้า มีความเสี่ยงมากที่สุดที่ทารกคลอดออกมาจะมีศีรษะเล็กผิดปกติ	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เครื่องยัดยั้งคนไข้มะเร็งเต้านมผมร่วง</p> <p>ผลการศึกษาจากแพทย์แห่งศูนย์ทรวงอกเลสเตอร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ของสหรัฐอเมริกา ผู้รับการบำบัดรักษาโรคมะเร็งทรวงอกที่ใช้เครื่องช่วยรักษาอุณหภูมิให้หนังศีรษะเย็นระหว่างการทำเคมีมากถึง 50% มีผมร่วงน้อยลงหรือถึงขั้นไม่มีผมร่วงเลย เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมรับเคมีทั่วไป ทางผู้ทำวิจัยกำลังศึกษาต่อไปว่าเทคโนโลยีนี้สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นอีกหรือไม่</p>	-	-
ประเทศ	<p>ร.๑๐ พระราชทานอภัยโทษ</p> <p>ภายหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์ ๒๕๕๙ นายกอบเกียรติ กลีวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน โดยมีหลักเกณฑ์ คือ เป็นผู้ต้องขังชั้นดี-ชั้นเยี่ยม ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องโทษไม่เกิน ๒ ปี คาดว่าจะสามารถปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษกลุ่มแรกภายใน ๓ วัน นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในการปล่อยผู้ต้องขังจะมีการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงอยากให้ผู้ต้องขังกลุ่มนี้ไปขอรับบริการได้ยังหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งจะคอยให้คำปรึกษาทั้งการจัดหาอาชีพและสุขภาพ</p>	-	-
ประเทศ	<p>พัฒนาการเด็กไทย</p> <p>นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการคัดกรองพัฒนาการเด็กในภาพรวมระดับประเทศ ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๕๘- ๓๑ ม.ค. ๕๙ ของสำนักตรวจและประเมินผล พบว่าเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการร้อยละ ๗๑.๙๖ หรือ ๘๙๗,๔๓๒ คน จากเป้าหมาย ๑,๒๔๗,๐๖๐ คน มีพัฒนาการที่สมวัยร้อยละ ๙๐.๘๔ เด็กที่สงสัยล่าช้าร้อยละ ๙.๑๕ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเด็กไทยปี ๖๐ โดยพัฒนาทักษะผู้ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM ก็เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี ตามเกณฑ์อายุ ๙, ๑๘, ๓๐, ๔๒ เดือน และ ส่งเสริมให้วางแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการเด็กอย่างมีส่วนร่วม เผยแพร่การใช้ เครื่องมือ DSPM ค้นหาเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าพร้อมติดตามกระตุ้น-หาทางแก้ปัญหาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>แบบประเมินเด็กปฐมวัย</p> <p>ทีมวิชาการจากศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาลูกเด็กและวัยรุ่น เช่น การ ตัดยา ตัดเกม ตั้งครรภก่อนวัยอันควร การตีกัน ด้วยการทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร โดย สวรรส. และ วช.ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้ม.มหิดล พัฒนาแบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียนขึ้น สำหรับแบบประเมินฉบับภาษาไทยมี ๒ ชุด คือ ๑.แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน และ ๒.แบบประเมินพฤติกรรมด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กก่อนวัยเรียน ใช้สำหรับประเมินในเด็กอายุ ๒-๖ ขวบ มี ค าถามทั้งหมด ๓๒ ข้อ สำหรับให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูอนุบาล ใช้ประเมินพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนที่รู้จักและคุ้นเคย โดย ครูผู้ประเมินจะต้องสอนหรือดูแลเด็กที่ถูกประเมินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน</p>	-	-
ประเทศ	<p>เดือนระว่าง ๔ โรค-๒ ภัยสุขภาพ</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) แถลงข่าว เรื่อง “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ.๒๕๖๐” ว่า คร. คาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรค และพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในปี ๒๕๖๐ เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมี ๔ โรคสำคัญ ๒ ภัยสุขภาพ ได้แก่ ๑.โรคไข้เลือดออก จากข้อมูลในปี ๒๕๕๙ พบผู้ป่วย ๕๗,๔๒๕ ราย เสียชีวิต ๕๕ ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กโต อายุ ๗-๑๔ ปี การพยากรณ์ในปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตลอดทั้งปีประมาณ ๓๗,๕๐๐ ราย ส่วนการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยง โดยวิเคราะห์จากพื้นที่ที่ระบาดซ้ำซากในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา พบว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดสูง ใน ๓๖ จังหวัดจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวร่วมกันกำจัดยุงลายตามมาตรการ “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” คือ ๑.เก็บบ้าน ๒.เก็บขยะ และ ๓.เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา๒.โรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลในปี ๒๕๕๙ พบผู้ป่วย ๑๕๖,๙๔๓ ราย เสียชีวิต ๔๓ ราย ในปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ ราย เพิ่มขึ้น ๒ เท่าจากปี๒๕๕๙ จังหวัดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการระบาดเป็นวงกว้างมี ๗ จังหวัด ได้แก่ ลำปาง กรุงเทพฯ ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี และพะเยา ซึ่งประเมินความเสี่ยงรายจังหวัด โดยพิจารณาจากอัตราป่วยเฉลี่ย ๓ ปีล่าสุด ประชาชนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ด้วยการ ๑.ปิด ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ๒.ล้างมือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ ๓. เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ ๔.หยุด คือ เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด ๓.โรคมือ เท้า ปาก จากข้อมูลในปี</p>	-	มอบหมายทีมสื่อสารความเสี่ยง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เต็มภูมิปัญญา ให้ประชาชนตามช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เดือนระว่าง ๔ โรค-๒ ภัยสุขภาพ (ต่อ)</p> <p>๒๕๕๙ พบผู้ป่วย ๗๕,๗๖ ราย เสียชีวิต ๓ ราย โดยผู้เสียชีวิตเป็นเด็กเล็กอายุ ๔ เดือน-๕ ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก พบบ่อยในช่วงฤดูฝน และพบเป็นการระบาดแบบปีเว้นปี ในปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ ๔๒,๐๐๐ ราย โรคนี้ติดต่อโดยการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพอง และอุจจาระของผู้ป่วย ส่วนวิธีป้องกันคือรักษาความสะอาดร่างกาย หมั่นล้างมือบ่อยๆ และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หากมีเด็กในสถานศึกษาป่วยโรคมือ เท้า ปาก ต้องแยกเด็กป่วยออก ให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน และพักอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ และ ๔.โรคเมลิออยโดสิสจากข้อมูลในปี ๒๕๕๙ พบผู้ป่วย ๓,๑๗๑ ราย เสียชีวิต ๖ ราย จะพบผู้ป่วยมากในช่วงฤดูฝนของทุกปี สำหรับการพยากรณ์โรค ปี ๒๕๖๐ คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ ๓,๐๐๐ ราย โรคนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อกจากการสัมผัสดินหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ เชื้อเข้าทางบาดแผล การสำลักหรือกลืนน้ำ หรือหายใจเอาละอองฝุ่นของดินที่มีเชื้อปนเปื้อน ส่วนอาการมีตั้งแต่ไม่มีอาการเลย หรือมีจุดที่ปอดแต่ไม่แสดงอาการ จนถึงมีฝีที่ผิวหนัง ฝีที่อวัยวะภายใน เนื้อเยื่อปอดอักเสบ</p>	-	-
ประเทศ	<p>เดือนเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส</p> <p>นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักโรคควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวประชาชนต้อง ระมัดระวังการพักค้างแรมในพื้นที่ห่างไกล บางรีสอร์ทไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทำให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเท่านั้น ต้องระมัดระวังการใช้เป็นพิเศษ เนื่องจากข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๙ พบผู้ป่วยหมดสติขณะอาบน้ำในห้องน้ำที่ใช้เครื่อง ทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส ๑๖ เหตุการณ์ ผู้ป่วย ๒๗ ราย เสียชีวิต ๖ ราย ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างเดือน ธันวาคมจนถึงมกราคมของทุกปี หากพบว่าต้องอาบน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรตัดสินใจไม่อาบน้ำเลย หรืออาบน้ำให้รวดเร็ว ภายใน ๑๐ นาที</p>	-	-
ประเทศ	<p>เครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหาร</p> <p>ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การน าเครื่องตรวจวัดความเค็มในอาหารก่อนการบริโภค หรือการตรวจวัดปริมาณ โซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ เพื่อตรวจสอบระดับความเค็มที่บริโภคเข้าไป มีราคาประหยัด เหมาะกับบุคคลทั่วไป รวมทั้งการนำไปใช้ในการรณรงค์ของสสส. และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมในห้องปฏิบัติการ และจุดบริการทางการแพทย์ โดยการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะ จะอยู่ในรูปแบบ กระดาษทดสอบ ส่วนในอาหาร เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความเค็มแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ใช้งานง่าย</p>		





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เตือนนักท่องเที่ยวป่าระวังภัยป่วยไข้มาลาเรีย</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในช่วงนี้นักท่องเที่ยว นิยมเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งมี โอกาสถูกยุงกัดและเสี่ยงต่อการป่วยไข้มาลาเรีย ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อฯ โดย แมลง กรมควบคุมโรค รายงานว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.-๒๕ พ.ย.๒๕๕๙ พบผู้ป่วยไข้ มาลาเรียในไทย ๑๖,๖๕๑ ราย ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๕๘ ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ ๑๘.๖๔ กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ ๑๕-๒๔ ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบตามแนวชายแดน กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอพยพข้ามพรมแดนและมีการประกอบอาชีพที่ต้องพัก ค้างคืนในป่าสวนไร่ ส่วนจังหวัดที่พบผู้ป่วยไข้มาลาเรียสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ ยะลา ตากและสงขลา อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวต่อว่า ไข้มาลาเรียมียุงก้นปล่อง เป็นพาหะนำโรค ยุงชนิดนี้มีแหล่งเพาะพันธุ์บริเวณเขาสูง ป่าทึบ สวนยาพารา แหล่งน้ำธรรมชาติ เริ่มออกหากินเวลาใกล้ค่ำจนรุ่งสาง โดยหลังจากถูกยุงก้นปล่อง ที่มีเชื้อมาลาเรียกัด ประมาณ ๑๐-๑๔ วัน จะมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น สลัดร้อน เหงื่อออก รู้สึกสบายแล้วกลับมาเป็นไข้ใหม่อีกครั้ง ให้คิดว่าอาจเป็นไข้ มาลาเรีย ขอให้รีบไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลทุกแห่งใกล้บ้านเพื่อเจาะเลือด ตรวจหาเชื้อมาลาเรีย และต้องแจ้งประวัติการเข้าป่าหรือไปบริเวณพื้นที่เสี่ยงให้ แพทย์ทราบด้วยเพื่อให้การรักษาเร็ว เพราะหากช้าอาจมีอาการแทรกซ้อน ร้ายแรงและเสียชีวิตได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>จีโรงเรียนป้องกันอาหารเป็นพิษ</p> <p>จากกรณีนักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มี อาการอาหารเป็นพิษ หลังจากกินอาหารและน้ำในโรงเรียน จนต้องห้ามส่ง รพ. สมเด็จ พระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ กว่า ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.ที่ผ่านมา จากนั้นทาง โรงเรียนจัดบิณฑบาตครั้งเดียว ทำความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในห้องครัว และโรงอาหาร ตามที่เสนอข่าวให้ทราบนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ผู้สื่อข่าวได้ สอบถามไปยังผู้ปกครองของนักเรียน โดยส่วนใหญ่ระบุว่า วันเปิดเรียนจะเตรียม ข้าวจากที่บ้าน ให้ลูกหลานไปกินที่โรงเรียน เพราะยังกลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย ขึ้นอีก เนื่องจากที่ผ่านมา เห็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารในโรงเรียน แต่งกายไม่ถูก สุขลักษณะ เช่น ไม่มีการใส่ผ้ากันเปื้อน ใส่ถุงมือ และสวมหมวก อีกทั้งทางโรงเรียน ยังปล่อยให้สุนัข และแมวเข้ามาภายในโรงอาหารอีกด้วย จึงอยากให้ทางโรงเรียน ดำเนินการในเรื่องนี้โดยเร็ว เพื่อเรียกความเชื่อมั่น ให้ผู้ปกครองกลับคืนมา</p>	<p>เนื่องจากในขณะนี้เกิดการระบาดเป็น กลุ่มก้อนของโรคอาหารเป็นพิษใน หลายโรงเรียน ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทาง ห้องปฏิบัติการพบเชื้อก่อโรค <i>Bacillus cereus</i> -</p> <p>มอบหมาย ย.๑, ผู้รับผิดชอบด้าน กฎหมาย และ พรบ.ที่เกี่ยวข้องระดับ จังหวัด ในการการบูรณาการ ดำเนินการปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การปรับปรุง ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะ บรรจุสนิท ตรวจสอบกระบวนการ ขนส่งน้ำแข็งบด โดยขอให้ลง ดำเนินการร่วมกับพื้นที่ พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหาร ทราบ</p>	





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>หนานานี้เตรียมรับมือ'โนโรไวรัส'</p> <p>กุมารแพทย์ส่งสัญญาณเตือนว่า ฤดูหนาวนี้ ให้เฝ้าระวังอาการท้องเสียในเด็กเหตุจากไวรัสหวัดลงกระเพาะทั้งไวรัสโรตาและโนโรไวรัสไวรัสโรตาพบเฉพาะในเด็กเล็กๆ และมีวัคซีน ป้องกัน แต่ที่แพทย์กังวลคือ โนโรไวรัสที่ส่อแว่วว่า จะพบมากขึ้นโนโรไวรัส (Norovirus) พบได้ในทุกวัยตั้งแต่เด็กอนุบาล เด็กมัธยมจนถึงผู้สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน ผู้ป่วยจะปรากฏอาการทันทีหลังได้รับเชื้อเพียง ๒๔-๔๘ ชั่วโมง มีอาการอาเจียน ไข้ไม่สูงมาก ปวดท้อง ท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ จะเป็นอยู่ประมาณ ๒-๓ วันก็สามารถหายได้เอง ยกเว้นบางคนที่เป็นมาร่างกายขาดน้ำก็ต้องนอนโรงพยาบาล เชื้อนี้สามารถแพร่ติดต่อกันจากคนหนึ่ง ไปยังอีกคนหนึ่งได้โดยง่ายตาย การติดเชื่ออาจติด โดยทางอาหาร เครื่องดื่ม ติดจากผู้ปรุงหรือบริการอาหาร ติดจากงาน ชาม ช้อน ผ้าเช็ดอุปกรณ์ ผู้ที่ ติดเชื่อแล้วจะแพร่เชื่อต่อไปได้อีกประมาณ ๓ วัน จะไม่เป็นพาหะโรคเรื้อรัง เป็นแล้วก็ป็นซ้ำได้อีก เพราะไวรัสมีหลายสายพันธุ์ จึงติดเชื่อต่างสายพันธุ์ซ้ำอีกได้ ในปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะเจาะจงในการขจัด เชื้อไวรัสนี้ การรักษาจึงเป็นการดูแลตามอาการและส่วนใหญ่อาการต่างๆจะดีขึ้นได้ในเวลา ๓-๔ วัน ในรายที่อาการไม่รุนแรงก็ให้ดื่มน้ำเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส) หรือที่เรียกกันว่า เกลือซอง สำหรับดื่ม ในกรณีที่มีอาเจียนและท้องเสีย ทานอาหารอ่อน และ ให้อาบน้ำเกลือ ยาแก้ปวดท้อง ตามอาการ"ประเทศไทยในอดีตไม่ค่อยเห็นการระบาดหุ่มมากหรืออาจจะไม่ได้ตรวจ จนเมื่อ ๓ ปีที่แล้วมีการระบาดในสถานเลี้ยงเด็ก จึงเห็นการป่วยจากไวรัสชนิดนี้ชัดเจนและมีการระบาดในโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนดังและโรงเรียนนานาชาติ เพราะเมื่อป่วย พ่อแม่จะพาไปตรวจโรงพยาบาลที่สามารถตรวจเชื่อได้ จึงรู้ว่าเป็นโนโรไวรัส"</p>	-	<p>มอบหมายทีมสื่อสารความเสี่ยง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เต็มภูมิปัญญา ให้ประชาชนตามช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม</p>
ประเทศ	<p>โรคในฤดูหนาว</p> <p>โรคที่ต้องจับตาและมีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาว แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มโรค คือ โรคติดเชื้อ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก ขณะที่อีกกลุ่มจะเป็นเรื่องของภัยสุขภาพ โดย นพ. เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้ออกประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกัน โรค และภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแจ้งเตือนไปยัง สสจ.ทั่วประเทศ สำนักอนามัย กทม. รวมถึง สคร.๑๒ แห่ง และสถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง ให้เตรียมพร้อมภารกิจในการดูแลประชาชน ทั้งด้านการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคในพื้นที่ การควบคุมโรคในกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อ</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.แนะ ร.ร.คุมโรคอาหารเป็นพิษจากไวรัสโนโร ซึ่ติดต่อง่ายมีในหลายพื้นที่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในหลายพื้นที่ ป่วยด้วยอาการท้องเสียจากไวรัสโนโรนั้น กรมควบคุมโรคขอให้ข้อมูลว่า ไวรัสโนโร (Norovirus) เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ หรืออาการท้องเสียได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่ส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มเด็ก เช่น นักเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม โดยไวรัสชนิดนี้ไม่ใช่เชื้อไวรัสชนิดใหม่ เป็นเชื้อดั้งเดิมที่รู้จักกันมานานมากกว่า ๔๐ ปีแต่เดิมไม่ค่อยถูกกล่าวถึงในประเทศไทย เนื่องจากในอดีตไม่ค่อยพบการระบาดในคนหมู่มาก และการตรวจเชื้อเป็นไปด้วยความยุ่งยาก แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการวินิจฉัย ที่ก้าวหน้าขึ้น จึงตรวจพบเชื้อไวรัสโนโรได้มากขึ้นสำหรับโรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งมีเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอยู่หลายชนิด เช่น แบคทีเรียไวรัส ปรสิต หรือการปนเปื้อนสารพิษต่างๆ เป็นต้น แต่สาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยครั้งคือจากเชื้อแบคทีเรีย รองลง มาคือ ไวรัส นอกนั้นพบได้บ้างประปราย จากข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั่วประเทศพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ ๑๒๑,๙๗๓ ราย ไม่มีราย งานผู้เสียชีวิต จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ๕ อันดับแรกคือ ขอนแก่น บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และปราจีนบุรี</p>	-	<p>มอบหมายทีมสื่อสารความเสี่ยง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เติมภูมิปัญญาให้ประชาชนตามช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม</p>
ประเทศ	<p>นักท่องเที่ยวยอดอาบน้ำเย็น</p> <p>- จากกรณีที่นักท่องเที่ยวเกิดอาการช็อกกะทันหันหลังจากการอาบน้ำเย็นระหว่างเที่ยวสัมผัสผืนอากาศหนาว ที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์นั้น นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีหญิงคนดังกล่าวซึ่งทราบภายหลังว่าอยู่ในช่วงมีประจำเดือน ว่า ในคนที่ร่างกายแข็งแรง หากอาบน้ำเย็นจัดร่างกายจะปรับตัวได้รวดเร็ว แต่ในบางคนที่ร่างกายอ่อนแอ เช่น อยู่ในภาวะมีประจำเดือน มีโรคประจำตัว หรือเป็นผู้สูงอายุ ถ้าอาบน้ำเย็นจัดจะปรับตัวได้ยากกว่า นอกจากนี้ ใน คนที่เพิ่งออกกำลังกายซึ่งร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติก็ปรับสภาพได้ยากเช่นกัน วิธีแก้ปัญหาคือก่อนอาบน้ำจะต้องปรับอุณหภูมิให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อน ด้วยวิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool down) หรือเอาน้ำลูบตัวเพื่อปรับสภาพร่างกาย</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เตือนประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวอย่าอาบน้ำเย็นจัด เพราะจะทำให้ ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เกิด อาการหายใจลำบาก อาจมีการผลอกันหายใจหรือเบ่ง โดยไม่รู้ตัว อีกทั้งความเย็นจัด อย่างฉับพลันจะทำให้เส้นเลือดหดตัวอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะ สำคัญไม่เพียงพอ จนหมดสติได้</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	ไข้หวัดนก นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N๘ ในประเทศเพื่อนบ้าน ว่า ไข้หวัดนกแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มคือ สายพันธุ์รุนแรงและสายพันธุ์ไม่รุนแรง โดยนับตามความรุนแรงที่เกิดกับสัตว์ แต่ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ทำให้เกิดความรุนแรงในคนได้ ข้อดีของสายพันธุ์ รุนแรงคือ ทำให้สัตว์ตายจนเราสามารถรู้และป้องกันในคนได้ทัน แต่หากเป็นสายพันธุ์ไม่รุนแรงจะไม่สามารถทราบได้ เพราะสัตว์ที่มีเชื้อจะไม่แสดงอาการ อย่างไรก็ตาม หลังการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H๕N๑ ในไทย กรมปศุสัตว์ ได้เข้มงวดในการเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ฟาร์มส่วนใหญ่เป็นฟาร์มปิด และยังมีมาตรการสุ่มตรวจโรคก่อนส่งโรงเชือด ดังนั้น จึงไม่ห่วงโรคในคน	๑ ม.ค.-๑๕ ธ.ค. ๕๙ จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงานผู้ป่วยไข้หวัดนกสายพันธุ์ H๕N๑	-
ประเทศ	ภัยเงียบจากสัตว์เลี้ยง นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรม ควบคุมโรค ให้คำแนะนำคนที่อยากเลี้ยงสุนัข แมว ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย ความสะอาดของสัตว์เลี้ยง เนื่องจากมี เชื้อโรคหลายชนิดในสัตว์เลี้ยงที่สามารถแพร่มาสู่คนได้ เช่น สแตปโตคอคคัส และสแตปฟีโลคอคคิ ที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง การติดเชื้อมีที่ผิวหนัง รวมถึงมีไข้พยาธิตัวกลม พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย นอกจากนี้ยังมี "โปรโตซัว" ซึ่ง สามารถก่อโรคท้องร่วงทั้งในคนและสุนัข แมว รวมถึงเชื้อซาโมเนลลาที่ก่อโรคท้องร่วงทั้งคนทั้งสัตว์	-	-
ประเทศ	นร.อาหารเป็นพิษ นักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์ กว่า ๓๐ ราย มีอาการจุกเสียด แน่นท้อง ปวดท้อง และอาเจียนอย่าง รุนแรง บางรายถึงขั้นหมดสติ หลังจากซื้ออาหารกลางวัน น้ำและเครื่องดื่มที่ทางโรงเรียนจัดจำหน่าย นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนโรค ได้เก็บตัวอย่างน้ำ และอาหารไปตรวจสอบคาดว่าไม่เกิน ๒-๓ วันจะทราบผล	-	-
จังหวัด	เหมืองทองอัครา เลิกจ้างพนักงาน นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ผู้จัดการฝ่ายประสานกิจการภายนอก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากยังไม่มีมติชัดเจนจากรัฐว่าจะให้ต่อใบอนุญาตประกอบโลหกรรมหรือไม่ จึง ประกาศเลิกจ้างพนักงาน ๑,๐๐๔ คน ซึ่งเป็นการทำตามมติกรม. ที่ให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ทองคำได้ถึงแค่สิ้นปีนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้พยายามยื่นหนังสือเพื่อขอเข้าพบรมว.อุตสาหกรรม แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับ จึงตัดสินใจเลิกจ้าง พนักงาน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๖๐ เป็นต้นไป	-	-






ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
จังหวัด	<p>โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพสภากาแฟชาละวัน “กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา” ๓ อ. ๓ ส. ๒๕๕๙</p>  <p>โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพสภากาแฟชาละวัน “กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา” 3 อ. 3 ส. 2559</p> 	-	-

- สอบ
- ทนาย
- ขงทช
- ดงนิต
- แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

คำนึงการ
 ประสาน



SM/COO/CIK-
 amfo

(นายวิวัฒน์ คำเทัญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 15 ธ.ค. 2559

